

Nhanh tay gieo cấy lúa mùa

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 78.700ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích. Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy, ngành Nông nghiệp và các địa phương đang chỉ đạo, đôn đốc nông dân tập trung gieo cấy nhanh, đúng cơ cấu giống, thời vụ, phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 20/7.



Nông dân huyện Quỳnh Phụ chăm sóc cho mạ mùa.

Những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các địa phương vẫn tích cực huy động nhân lực, máy móc xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa mùa đảm bảo khung thời vụ. Ông Phạm Văn Đoàn, thôn Lam Điền, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi cấy 20 mẫu ruộng, tôi đã mua sắm đủ các loại máy như máy làm đất, máy cấy, máy gặt để phục vụ sản xuất của gia đình và làm thuê cho bà con. Để làm đất tốt cho gieo cấy, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, tôi đã dùng máy kéo lồng đập ra một lượt, sau ít ngày tiến hành làm đất đợt 2 để phục vụ bà con gieo cấy.

Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng cho biết: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các xã, thị trấn đôn đốc nông dân sau khi thu hoạch lúa xuân, tập trung phương tiện làm đất, khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện

và các xã, thị trấn chủ trì trọng sửa chữa các công trình thủy lợi, trạm bơm tưới, tiêu. Hiện nay, nông dân các xã, thị trấn đã gieo cấy được trên 5.000ha, trong đó diện tích lúa trà sớm bố trí trồng cây vụ đông đã gieo cấy xong, lúa đại trà gồm các giống: BC15, Thiên ưu 8... đang gieo cấy.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang tập trung chỉ đạo nông dân khẩn trương gieo cấy lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ này, huyện phấn đấu gieo cấy 11.500ha, trong đó tỷ lệ trà lúa cực sớm và sớm phải đạt 7.000ha trở lên. Tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao, tiếp tục duy trì vùng sản xuất lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, mở rộng diện tích gieo cấy lúa Nhật liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Do sản xuất vụ mùa thường gặp mưa, bão, úng và đây cũng là thời gian có lượng mưa lớn tập trung trong năm. Vì vậy, công tác chuẩn bị giống dự phòng được huyện Quỳnh

Phụ quan tâm chỉ đạo, các đơn vị chuyên môn đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp và các HTX sản xuất giống lúa vụ xuân để mua giống lúa, hướng dẫn các địa phương quy vùng gieo mạ. Ngoài ra, huyện hướng dẫn các xã có địa hình thấp trũng nhất thiết phải chỉ đạo nông dân gieo mạ dự phòng, tỷ lệ gieo tăng từ 5 - 10% ở trà cuối, đồng thời dự phòng các giống ngắn ngày như: Nếp 87, QR1, Thiên ưu 8... gieo bổ sung khi cần thiết. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 5.000ha.

Bà Bùi Thị Doan, nông dân xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) cho biết: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 5 sào Thiên ưu 8. Có những hôm 17 giờ tối lợi xuống ruộng mà nước vẫn còn nóng bỏng chân, sợ cây mạ không bén rễ được. Mà mạ đã già, ruộng đã gấu, thời vụ đến thì phải làm, không thể chờ đến hết đợt nắng nóng nên phải đi sớm. Buổi sáng tôi đi cấy từ 4 giờ đến 9 giờ, buổi chiều 16 giờ mới ra đồng, cấy đến 20, 21 giờ, xong tranh thủ nhỏ mạ đêm vừa tránh nóng, vừa có mạ để ban ngày cấy.

NGÂN HUỖN

THĂNG LONG

Chạy “nước rút” về đích nông thôn mới

Có quyết định chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) trong thời gian rất ngắn (từ tháng 10/2018) song cấp ủy, chính quyền xã Thăng Long (Đông Hưng) đã vào cuộc quyết liệt, huy động các nguồn lực và sức dân chạy “nước rút” trong xây dựng NTM. Chỉ sau 9 tháng, Thăng Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang được đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đi dọc các thôn làng, ở đâu chúng tôi cũng thấy những tuyến đường được bê tông hay láng nhựa khang trang, rộng rãi. Nhiều hộ dân chỉnh trang lại cổng ngõ ngay ngắn, cải tạo lại vườn tạp trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Dưới bàn tay tạo dựng của con người, diện mạo nông thôn ở Thăng Long ngày càng đổi mới. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: Phải chạy “nước rút” về đích song bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Thăng Long đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới từng người dân, phát huy dân chủ để nhân dân tham gia xây dựng NTM một cách tự nguyện, tự giác; động viên, khuyến khích điển hình ủng hộ xây dựng NTM để nhân ra diện rộng. Tận dụng khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu đề ra. Quan tâm thực hiện chính sách xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy vai trò tự quản trong công đồng dân cư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong 9 tháng, cả xã Thăng Long như một đại công trường. Nhà xây dựng, hoàn thiện các công trình điện, đường, trường, trạm, các phân việc ngoài đồng cũng như trong làng đều được khẩn trương thực hiện trong thời gian ngắn song vẫn bảo đảm chất lượng. Gần 30 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động đã được huy động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng thôn Cộng Hòa, xã



Nghề may góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Thăng Long cho biết: 340 hộ dân của thôn Cộng Hòa đều đồng thuận cao với chủ trương xây dựng NTM. Họ đều tích cực đóng góp tiền mua cát, đá, ngày công lao động cùng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh làm đường trục thôn, đường nhánh và đường ra nghĩa trang nhân dân. Đến nay, các tuyến đường lấy lợi trước kia đã được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, tích cực hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của.

Trong xây dựng NTM, khó khăn nhất là công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Thăng Long có lợi thế là trung tâm, thủ phủ huyện Tiên Hưng cũ, phố Tiên Hưng là trung tâm buôn bán, sầm uất, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tận dụng thế mạnh đó, Thăng Long chú trọng phát triển nhiều ngành nghề, trong đó quan tâm đến sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ để giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay, xã có trên 300 hộ kinh doanh điện tử, điện lạnh, xe máy, xe đạp, bách hóa, y tế, vật liệu xây dựng, các loại hàng hóa phục vụ sản xuất, chăn nuôi, các dịch vụ như: gò hàn, sửa chữa ô tô, gia công cơ khí, mộc... góp phần từng bước đưa Thăng Long trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của nhân dân trong vùng. Bên

cạnh đó, Thăng Long cũng đã hoàn thành dẫn đầu đổi mới từ sớm, xây dựng vùng sản xuất luân canh 2 - 3 vụ/năm, cứng hóa kênh mương, vận động nhân dân đầu tư mua sắm được trên 10 máy gặt, máy làm đất các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các đoàn thể chính trị tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 2.400 lượt người. Tỷ lệ lao động có việc làm của xã chiếm gần 98% tổng số người có khả năng lao động. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,88%. Thông qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, xã có 3/4 thôn đạt tiêu chuẩn “văn hóa”. Trường Mẫu non và Trường Tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia. Hiện xã đang quy hoạch 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu với tổng

diện tích 10ha chạy dọc đường 39, đã có một số nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư vào. Khi được triển khai xây dựng đây sẽ là điểm nhấn quan trọng tạo “phố” trong “làng” đưa Thăng Long thành xã NTM kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Lộ Vi, xã Thăng Long phấn khởi cho biết: Xây dựng NTM người dân được hưởng nhiều lợi ích: đường sá phong quang, sạch đẹp, rộng rãi, giao thông thủy lợi nội đồng cũng được củng cố thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của bà con. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Dù phải chạy “nước rút” nhưng xã Thăng Long đã có những bước đi căn cơ để đạt mục tiêu “Sản xuất phát triển, đời sống sung túc, điện máy sạch đẹp, thôn làng văn minh, quản lý dân chủ” và về đích NTM một cách bền vững.

THU HIỀN



Phố Tiên Hưng xưa giờ ngày càng sầm uất.

THƯỢNG HIỂN

Phát triển nghề mây tre đan

Trong bối cảnh nhiều làng nghề đang mai một dần hoặc không sản xuất, làng nghề mây tre đan xã Thượng Hiển (Kiến Xương) vẫn “sống khỏe” và đây tiềm năng phát triển mở rộng. Những kinh nghiệm, cách thức phát triển làng nghề ở Thượng Hiển là bài học quý mà các địa phương khác trong tỉnh cần tham khảo, áp dụng để duy trì và phát triển làng nghề hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kiến Xương cho biết: Qua khảo sát, đánh giá các làng nghề trên địa bàn huyện, hiện nay toàn huyện chỉ còn 22 làng nghề còn giữ vững các tiêu chí, có tới 15 làng nghề suy giảm hoặc không còn nghề chính. Trong các làng nghề còn tồn tại, làng nghề mây tre đan xã Thượng Hiển là số ít làng nghề đang phát triển, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Giữa cái nắng chang chang của ngày hè, về xã Thượng Hiển đi tới đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh tượng bà con hập

hả đan lát, phơi phong sản phẩm chuẩn bị cho những đơn hàng đã đặt. Ông Phạm Xuân Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Làng nghề hiện đang có 1.233 hộ tham gia với 2.420 lao động, chiếm 72,24% số lao động của địa phương. Giá trị sản xuất từ làng nghề hàng năm đạt từ 77 tỷ đồng trở lên; năm 2019 này, ước giá trị sản xuất sẽ tăng trưởng từ 25 - 30% so với năm 2018 bởi có rất nhiều đơn hàng được đặt tác ký kết với các cơ sở sản xuất của làng nghề. Không giống với các làng nghề khác trong tỉnh luôn lo lắng về đầu ra tiêu thụ sản phẩm, ở làng nghề Thượng Hiển, người dân làm nghề

chỉ lo làm thế nào để tăng năng suất đáp ứng đủ hàng hóa cho các doanh nghiệp thu mua. Việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề chủ yếu do 3 doanh nghiệp đảm nhiệm là Công ty Cổ phần Dũng Tấn, Công ty tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Dinh Doanh và Công ty TNHH Du Dương. Ông Phạm Ngọc Tấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Dũng Tấn cho biết: Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ mây tre đan của các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước ngày một tăng nên việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề rất thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, theo thống kê của các đơn vị đầu mối thu mua, mỗi tháng

làng nghề xuất ra thị trường từ 15.000m² - 16.000m² sản phẩm tấm mây đan và hàng nghìn sản phẩm hộp, lồng hoa mây. Mặc dù đạt sản lượng lớn như vậy nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Chúng tôi đang tập trung vận động và nâng giá trị thu nhập ngày công lao động để động viên bà con tranh thủ mọi thời gian để sản xuất.

Niềm vui của người dân làng nghề mây tre đan Thượng Hiển là có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Bà Phạm Thị Vòng, thôn Văn Lăng chia sẻ: Vào thời gian này, vừa thu hoạch lúa xuân vừa tranh thủ sớm tối đan lát, mỗi tháng một người cũng đạt thu nhập 3 - 4 triệu đồng. Nhiều bà con chuyên tâm làm nghề, thu nhập có thể lên tới 6 triệu đồng/người/tháng.

Làng nghề truyền thống ở Thượng Hiển có tuổi đời hơn 200 năm, với đội ngũ lao động có kỹ thuật đan giỏi. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, xuất khẩu, các doanh nghiệp trong làng nghề vẫn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và dạy thêm những kỹ thuật đan cho từng loại sản phẩm mới của

mỗi đơn hàng. Những sản phẩm bị lỗi được phát hiện và kịp thời xử lý nên toàn bộ sản phẩm khi xuất ra thị trường đều được khách hàng chấp nhận, tin tưởng góp phần nâng cao uy tín cho làng nghề. Trung bình mỗi tháng, làng nghề mây tre đan Thượng Hiển tiêu thụ khoảng trên 200 tấn nguyên liệu mây, song. Với lượng nguyên liệu lớn như vậy, ngoài thu mua ở trong tỉnh, làng nghề có 10 người chuyên thu mua, vận chuyển nguyên liệu từ các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên về địa phương phục vụ làng nghề sản xuất. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho làng nghề phát triển lâu dài, bền vững, ở Thượng Hiển có doanh nghiệp Dũng Tấn chuyên sản xuất cây mây giống và phối hợp với ngành nông nghiệp các tỉnh miền núi tổ chức tuyên truyền, vận động, cung ứng giống cho bà con trồng, khai thác và bán sản phẩm nguyên liệu cho làng nghề.

Ngoài sự nỗ lực, nâng động của bản thân mỗi doanh nghiệp, người dân làm nghề trong làng nghề, một trong những lý do khiến làng nghề mây tre đan Thượng Hiển sống khỏe đó là có sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành,

địa phương. Từ nguồn kinh phí khuyến công, khuyến thương của tỉnh và huyện hỗ trợ đã giúp xã Thượng Hiển tổ chức tốt việc truyền nghề, dạy nghề cho lao động; hỗ trợ cho một số doanh nghiệp, tổ sản xuất của làng nghề đầu tư máy móc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Thông qua các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và huyện, các

doanh nghiệp của làng nghề được tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu làng nghề tới rộng rãi người tiêu dùng, các đối tác trong và ngoài nước. Ông Tạ Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thượng Hiển cho biết: Nhờ hỗ trợ cho làng nghề phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ sản xuất và lao động địa

phương tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất. Đặc biệt, chúng tôi đã quy hoạch và vận dụng tốt các quy định của pháp luật để giúp các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất.

KHẮC DUẤN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Các sản phẩm của làng nghề mây tre đan Thượng Hiển được xuất khẩu sang Nhật mang lại giá trị kinh tế cao cho người lao động.